

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 02-CTR/TU ĐẾN HẾT THÁNG 4 NĂM 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 8 THÁNG CUỐI NĂM 2020



Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì và phát biểu tại Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện Chương trình 02-CTR/TU của Thành ủy đến hết tháng 4 năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm 2020.

1. Kết quả thực hiện chương trình 02-CTR/TU

Về Phát triển nông nghiệp

Các huyện, thị xã đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, hoàn thành việc thu hoạch cây trồng vụ Đông và thực hiện công tác gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Xuân đảm bảo các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời,... Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không có dịch bệnh lớn xảy ra; bệnh dịch tả lợn Châu Phi có xảy ra ở một số địa phương, tuy nhiên đến nay đã được kiểm soát, các ổ dịch đều đã qua 30 ngày.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn điền đổi thửa; tập trung xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh công tác liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, kết quả đến nay có 164 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (tăng 26 mô hình so với năm 2019) và 141 liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm (tăng 02 chuỗi liên kết so với cuối năm 2019). Đã hình thành nhiều vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung, sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao; giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiện nay chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản

xuất nông nghiệp toàn Thành phố; các chuỗi liên kết bước đầu đã tạo nền tảng hợp tác giữa doanh nghiệp và người nông dân, đảm bảo đầu ra cho nông sản có thị trường tiêu thụ ổn định.

Về xây dựng nông thôn mới

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao: Đến hết năm 2019, toàn Thành phố có 356/386 xã (chiếm 92,2%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và chỉ đạo của thành phố Hà Nội, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất không xây dựng nông thôn mới do nằm trong Quy hoạch đô thị Hòa Lạc, nên số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay là 382 xã. Kết quả đến nay có 353/382 xã (đạt 92,4%) đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quý I/2020, Đoàn thẩm định của Thành phố đã tiến hành thẩm định, đề nghị công nhận Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố là 355/382 xã (đạt 92,9%) và 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong số 27 xã còn lại, có 20 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 07 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.

Tổng kinh phí huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn Thành phố từ năm 2016 đến hết tháng 4 năm 2020 là 56.096,5 tỷ đồng (tăng 11.379,5 tỷ đồng so với cuối năm 2019). Ngân sách Thành phố đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Các địa phương tích cực tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp

xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay được 4.735,5 tỷ đồng (tăng 503,8 tỷ đồng so với cuối năm 2019).

Các quận đã hưởng ứng phát động của Thành ủy, UBND Thành phố về chung sức xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ các huyện với tổng kinh phí là 686,1 tỷ đồng (tăng 16,172 tỷ đồng so với cuối năm 2019), tạo điều kiện cho các huyện, xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao đời sống nhân dân

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm, các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như: Thạch Thất 63 triệu đồng, Đông Anh 60 triệu đồng, Hoài Đức 55 triệu đồng, Đan Phượng 53,8 triệu đồng,... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 88,3%. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,69%, đặc biệt huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội).

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, người có công, nhất là chăm lo, đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, kỷ cương, tình nghĩa, "mọi người, mọi nhà đều có Tết". Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid - 19 được triển khai kịp thời, chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố với phương châm "chống dịch như chống giặc", đến nay đã thu được kết quả bước đầu, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế lây lan rộng ra cộng đồng; đặc biệt, đã quan tâm hỗ trợ đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn... trên tinh thần "tương thân, tương ái", "không ai bị bỏ lại phía sau" trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt là nhận thức của các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, năm 2019 đã có 301 sản phẩm được UBND Thành phố quyết định đánh giá xếp hạng sản phẩm (vượt kế hoạch đề ra), trong đó có 06 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia; 207 sản phẩm đạt 4 sao; 88 sản phẩm đạt 3 sao.

2. Nhiệm vụ giải pháp thực hiện 8 tháng cuối năm 2020

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, để hoàn thành mục tiêu

Chương trình năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy yêu cầu các ban, ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể của Thành phố, cũng như cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã, các xã cần tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Về phát triển nông nghiệp

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thành lập tổ công tác kiểm tra đôn đốc các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được giao, triển khai có hiệu quả, đúng quy định gói kích cầu của Thành phố hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2020 tăng 4,12% trở lên, trong đó các chỉ tiêu từng lĩnh vực cần phải đạt: Trồng trọt tăng 0,28%; chăn nuôi tăng 7,47%, thủy sản tăng 6,52%.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND Thành phố về đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Phát huy thế mạnh lợi thế của từng địa phương, có giải pháp định hướng đẩy mạnh tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp; đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, trọng tâm là các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất lao động, giảm sức lao động cho người dân; làm tốt việc phát triển thị trường, tìm kiếm thị trường mới cho nông dân, tạo cơ hội mới cho sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư cho nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn; khai thác triệt để tài nguyên đất, hạn chế để ruộng đất bỏ hoang, lãng phí tài nguyên. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là việc đẩy mạnh tái đàn lợn lên 1,8 triệu con như trước khi có dịch để đáp ứng nguồn cung, góp phần giảm chỉ số tiêu dùng; đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt BBB, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng cường sản xuất thêm rau, củ quả.

Thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đảm bảo phát triển bền vững; Xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch, cơ sở an

toàn dịch; Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các tổ chức, cá nhân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, vệ sinh ATTP; công tác giám sát phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước mắt, Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với quận, huyện, thị xã đơn đốc, chỉ đạo các địa phương và nông dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch hại và bảo vệ cây trồng vụ xuân 2020. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 - 2021, trong đó tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi cơ cấu các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục tập trung, tăng cường và đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, bền vững, hiệu quả, gắn kết với phát triển du lịch và phát triển đô thị, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, ngoài thị xã Sơn Tây đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, còn 5 huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên tập trung hoàn thành tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố trước ngày 30/6/2020; các huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Mê Linh trình UBND Thành phố trước ngày 30/8/2020 để Thành phố thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận.

Các quận nội thành tiếp tục nghiên cứu quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành xây dựng nông thôn mới theo quy định, đặc biệt là các huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, các huyện còn nhiều khó khăn như Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa,... Trong đó quan tâm đến vấn đề môi trường khu vực nông thôn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện rà soát các tiêu chí của 27 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, tham mưu UBND Thành phố bố trí nguồn lực phấn đấu hết năm 2020 có ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch của các xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng, hoàn

thành trước quý III năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hướng dẫn các huyện, thị xã tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các huyện tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, đặc biệt lưu ý các huyện đang phấn đấu lên quận.

Nâng cao đời sống nông dân

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công đào tạo nghề theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nguồn lao động cho nông nghiệp, như thu hút lực lượng lao động mất việc do dịch Covid-19 trở về địa phương, thanh niên tình nguyện, kỹ sư, cử nhân... có chuyên môn về nghiên cứu và phát triển nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình của Thành phố về giảm nghèo, về giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi,... Hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, liên kết đầu tư, mở rộng sản xuất để nâng cao thu nhập.

Đề nghị Hội Nông dân chủ trì với các huyện rà soát kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại hội nghị đối thoại với đại biểu Hội Nông dân Thành phố; kinh phí Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách chi nhánh thành phố Hà Nội để tạo điều kiện cho người nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện khẩn trương, đúng đối tượng, đúng quy định các gói hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã; các gói tín dụng cho cá nhân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thành phố.

Phát triển và mở rộng sản xuất trong các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề nông thôn để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn. Vận động nhân dân sử dụng nước sạch tiêu chuẩn đô thị tại một số huyện còn thấp.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình OCOP.

Tiến hành khảo sát, đánh giá các sản phẩm OCOP hiện có của Hà Nội để có cơ sở tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình

OCOP trong năm 2020, trong đó các quận, huyện, thị xã tập trung đánh giá, xếp hạng các sản phẩm theo Kế hoạch Thành phố phân bổ và theo đăng ký năm 2020 (khoảng 875 sản phẩm) đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. Đối với 10 quận và 2 huyện chưa đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương

trình đề nghị Thành phố công nhận sản phẩm OCOP trong năm 2020.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để đưa các sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, điểm tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng Online.../.

BCĐ Chương trình 02 của Thành ủy

BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY HOÀI ĐỨC



Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Huyện ủy Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Theo báo cáo, trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 6.928,5 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp 573,5 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Diện tích cấy lúa xuân là 1.728 ha, cây màu 1.325 ha đạt 100% kế hoạch. Thực hiện nhanh việc tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn là 27.429 con bằng 50% cùng kỳ trước khi dịch bệnh. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng trừ sinh vật hại cây trồng. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao 5 xã phấn đấu hoàn thành năm 2020. Dự kiến cuối năm 2020 tổng giá trị sản

xuất nông nghiệp đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2019. Để đạt được mục tiêu trên, trong 8 tháng cuối năm, huyện Hoài Đức đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tu sửa kênh mương, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, duy trì phát triển vùng rau hiện có 682 ha. Vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng rau để nâng cao thu nhập. Hỗ trợ triển khai các mô hình trồng bưởi hữu cơ tại xã Cát Quế, mô hình thâm canh, chế biến, bảo quản bưởi tại xã Dương Liễu, mô hình ghép cải tạo nhãn và thâm canh nhãn tại xã Song Phương. Tập trung chỉ đạo tái đàn lợn, phấn đấu đàn lợn đạt 50.000 con, trong đó lợn thịt 45.000 con, bằng trước khi dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm, ưu tiên các hộ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn. Hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí phường.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, huyện Hoài Đức có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, huyện tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp để góp phần vào sự tăng trưởng trung của ngành nông nghiệp Thủ đô. Trong đó chú ý cải cách thủ tục hành chính để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị huyện căn hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trên mọi lĩnh vực. Chú trọng xây dựng quy hoạch, trong đó chú ý đến quy hoạch các cụm làng nghề. Phát triển đô thị đi liền với kinh tế đô thị. Bên cạnh đó, cần xác định tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt chú ý phát triển các sản phẩm OCOP./.

Nguyễn Thúy

HÀ NỘI PHẦN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 ĐẠT TRÊN 4%



PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Đại phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Quốc Oai

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội do đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các huyện, thị xã: Sóc Sơn, Đông Anh, Đan Phượng, Mê Linh, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì và Sơn Tây về kết quả sản xuất nông nghiệp 4 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 8 tháng còn lại năm 2020; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp trong tình hình chịu tác động của dịch Covid-19.

*** Tại huyện Sóc Sơn:** Trong 4 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn tăng trưởng 0,98%; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 245 triệu đồng, thu nhập bình quân 47,8 triệu đồng/người/năm... Trong phát triển chăn nuôi, huyện Sóc Sơn đã tái đàn được hơn 60.000 con lợn, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt hơn 100.000 con; phát triển đàn gia cầm được gần 1,8 triệu con, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, huyện Sóc Sơn đề xuất UBND Thành phố Hà Nội hỗ trợ 100% giống cây trồng vụ đông; công tác xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản... Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện Sóc Sơn cũng kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ vắc xin cúm gia cầm, con giống, thức ăn chăn nuôi và ưu đãi vay vốn cho các trang trại phát triển sản xuất...

*** Tại huyện Đông Anh:** Huyện đã gieo trồng 5872,3 ha lúa xuân. Diện tích rau an toàn vụ xuân là 800 ha, trong đó có 160 ha đang cho thu hoạch, sản lượng trung bình 215 tấn/ngày. Bên cạnh đó là 508,8 ha cây ăn quả, 192,7 ha hoa cây cảnh, cùng với diện tích ngô, khoai lang, đậu các loại... khoảng hơn 270 ha.

Đối với chăn nuôi, tổng đàn trâu bò toàn huyện hiện có gần 12.800 con. Đàn lợn 32.272 con. Đàn gia cầm gần 2,3 triệu con. Bên cạnh đó là 560 ha nuôi trồng thủy sản, cho sản lượng khoảng 2.500 tấn/năm.

Thời gian tới, huyện đề xuất UBND Thành phố Hà Nội, các sở ngành hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sản xuất an toàn; hỗ trợ giống rau màu, cây vụ đông, mô hình ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ trực tiếp kinh phí hoặc 100% lãi suất ngân hàng cho các cơ sở, hộ gia đình mua giống lợn nái hậu bị; hỗ trợ giống thủy sản...

*** Tại huyện Đan Phượng:** Về trồng trọt, kết quả gieo trồng vụ xuân đạt 2.124 ha. Diện tích cây ăn quả toàn huyện là 999 ha. Về chăn nuôi, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn giảm sút, chỉ còn 78.257 con, bằng 83,3% so với cùng kỳ; lợn nái chỉ còn 7.853 con; đàn gia cầm có 192.894 con. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 152 ha.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp, huyện Đan Phượng đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ thuốc vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu độc, vật tư liên quan công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp làng nghề và sản phẩm OCOP...

*** Tại huyện Mê Linh:** Tính đến ngày 30/4/2020, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 6.278 ha. Diện tích rau an toàn đạt tiêu chuẩn Vietgap trên địa bàn huyện là 42,83 ha. Diện tích cây ăn quả khoảng 850,3 ha.

Đối với chăn nuôi, năm 2019, chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng bởi bệnh Dịch tả lợn châu Phi nên tổng đàn lợn giảm, hiện còn 28.223 con, trong đó lợn nái còn 3.907

con. Đàn gia cầm hiện có 898.884 con.

Bám sát chỉ đạo của thành phố, huyện sẽ tiếp tục vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất. Tuy vậy, huyện cũng kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế hỗ trợ con giống sinh sản trong công tác tăng đàn, tái đàn lợn; hỗ trợ mô hình khuyến nông phù hợp với tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; kêu gọi mời đầu tư xây dựng chợ thương mại, chợ đầu mối tiêu thụ nông sản tại 2 xã: Thanh Lâm, Tiền Phong. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển làng nghề và các sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

*** Tại huyện Thạch Thất:** Theo báo cáo của UBND huyện, vụ xuân toàn huyện gieo cấy được 4.319,3 ha, diện tích rau màu đã gieo trồng được 1.000,8 ha. Chăn nuôi đang phát triển mạnh với tổng đàn gia cầm đạt 905.985 con; đàn trâu, bò đạt 7.458 con; đàn lợn 70.305 con (trong đó có 4.195 con lợn nái, 84 con lợn đực giống; 66.026 con thương phẩm và theo mẹ)...

Để đạt được mức tăng trưởng ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 4,1%, huyện Thạch Thất đề nghị UBND Thành phố có giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất; đề nghị các sở, ngành tham mưu cho UBND Thành phố có phương án hỗ trợ các địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp.

*** Tại huyện Quốc Oai:** Về trồng trọt, diện tích lúa xuân đạt 4.256,8 ha, diện tích cây màu 586 ha, diện tích cây ăn quả toàn huyện hiện có 1.150 ha. Về chăn nuôi, các hộ chăn nuôi đã thực hiện tái đàn lợn theo quy định; chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn định. Toàn huyện hiện có 4.833 con trâu, bò; tổng đàn lợn 31.052 con.

Để thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, huyện Quốc Oai đề xuất UBND Thành phố, các sở ngành liên quan hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất đậu tương hè thu, đậu tương vụ đông, ngô vụ đông; hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi lợn; hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP và công tác xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP vào các siêu thị...

*** Tại Thị xã Sơn Tây:** Vụ xuân 2020, thị xã đã gieo trồng được 1.501 ha lúa xuân. Diện

tích rau an toàn vụ xuân là 27,5 ha, trong đó diện tích đang thu hoạch khoảng 15 ha, hàng ngày cung ứng ra thị trường 10 tấn/ngày. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có ước 232,2 ha. Trong đó diện tích cây ăn quả ước 189,5 ha. Về chăn nuôi, tổng đàn lợn 51.258 con, đàn trâu 944 con, đàn bò 5.514 con, đàn gia cầm 996.817 con. Để thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, UBND thị xã đề xuất UBND TP, các sở ngành liên quan hỗ trợ các giống cây màu vụ đông cho nhân dân tập trung phát triển sản xuất; sớm ban hành quy định về định mức và quy chuẩn xây dựng nhà màng, nhà lưới; hỗ trợ mô hình và phát triển trồng một số giống cây dược liệu; hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi lợn...

*** Tại huyện Ba Vì:** Tổng diện tích gieo cấy được 6.519 ha, diện tích cây ăn quả 2.369 ha. Về chăn nuôi, đàn trâu có 4000 con, đàn bò 32.229 con, đàn lợn 184.077 con, đàn gia cầm có 5 triệu con. Trong thời gian tới, huyện kiến nghị UBND Thành phố, các đơn vị liên quan hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất và tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Triển khai nhiều chính sách cho vay vốn để các hộ nông dân mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Thủ đô đạt 4,12% trong năm 2020, các địa phương cần rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết cho tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của huyện, thị xã. Trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng, lợi thế của từng địa phương như: Trồng rau các loại, cây ăn quả và chăn nuôi. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tái đàn lợn, tăng tổng đàn gia súc, gia cầm, tận dụng các diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng, tránh hiện tượng đất bị bỏ hoang. Với những kiến nghị của huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố để sớm ban hành văn bản hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể./.

Nguyễn Thúy

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA CUỐI VỤ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Hiện nay lúa trà sớm đang chín sữa - chín sấp, trà trung trở - chín sữa, trà muộn làm đòng. Thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt gió mùa muộn kèm theo mưa là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại từ nay đến cuối vụ.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội thông báo tình hình phát sinh gây hại và hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ như sau:

Tình hình sinh vật hại:

- Chuột: Hại cục bộ, tỷ lệ hại trung bình 3-5% số dảnh, cao 7-10% số dảnh, cá biệt >40% số dảnh. Diện tích nhiễm 1.020,6ha (nhẹ 748,2ha, trung bình 209,6ha, nặng 62,8ha).

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Hại cục bộ trên các giống nhiễm, tỷ lệ trung bình 0,5-1% số bông, cao 3-5% số bông, cục bộ 10 - 20% số bông. Diện tích nhiễm 39,3ha (nhẹ 33,9ha, trung bình 4,6ha, nặng 0,8ha).

- Bọ rầy: Hại cục bộ, mật độ trung bình 200 - 300 con/m², cao 800 - 1.000 con/m², cục bộ >3.000 con/m², tuổi 3,4. Diện tích nhiễm 32,77ha (nhẹ 24,7ha, trung bình 7,07ha, nặng 1ha). Bọ rầy tiếp tục tăng từ nay đến cuối vụ, có thể gây cháy ổ nếu không phòng trừ kịp thời.

- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Gây bông bạc cục bộ trên trà sớm và trà trung, tỷ lệ trung bình 0,3-0,5% số bông, cao 2-5% số bông. Diện tích nhiễm nhẹ 11,7ha. Trưởng thành lúa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên trà trung và trà muộn, sâu non gây bông bạc trên các diện tích trở sau 12/5.

- Bệnh bạc lá: Tỷ lệ hại trung bình 5-10% lá, cao 20-30% lá, cấp 1-3, cục bộ 40-50% lá, cấp 5. Diện tích nhiễm 163,9ha (nhẹ 140,6ha, trung bình 22,6ha, nặng 0,7ha). Bệnh tiếp tục hại tang sau các đợt mưa giông.

- Bệnh khô vằn: Tỷ lệ bệnh trung bình 7-10% số dảnh, cao 20-30% số dảnh, cấp 3-5, cục bộ >40% dảnh cấp 5-7. Diện tích nhiễm 2.838,2ha (nhẹ 2.282ha, trung bình 553,2ha, nặng 3ha). Bệnh tiếp tục hại tăng từ nay đến cuối vụ.

Ngoài ra bệnh đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lem lép hạt, bọ xít đen,... hại nhẹ.

Biện pháp phòng trừ:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa, giống lúa, xác định mật độ sâu, tỷ lệ bệnh trên từng trà lúa tại địa phương để chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Đối với bọ rầy: Tổ chức phun thuốc phòng trừ bọ rầy ở những diện tích lúa có mật độ rầy >3000 con/m² khi rầy chủ yếu ở tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Thiamethoxam, Pymetrozine, Buprofezin,... như Chess 50WG, Winter 635EC, Penaty gold 50EC, Hichespro 50WP,... Sau khi phun thuốc 2-3 ngày, kiểm tra lại đồng ruộng, nếu thấy mật độ bọ rầy còn cao tiếp tục phun thuốc trừ lần 2.

- Đối với sâu đục thân hai chấm: Chú ý những diện tích lúa trở sau nhất vùng, lúa trà muộn trở sau 12/5. Tổ chức phun phòng trừ khi lúa bắt đầu trở ở những diện tích có mật độ ổ trứng > 0,3 ổ/m² bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole, Chlorpyripos... như DuPont™, Prevathon® 35WG, Virtako 40WG, Megashield 525EC,...

- Đối với bệnh khô vằn: Phun phòng trừ những diện tích có tỷ lệ bệnh >20% số dảnh bằng một trong các loại thuốc chứa hoạt chất Propiconazole, Hexaconazole, Difenoconazole,... như Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Newsuper 330EC, Superone 300EC, Annongvin 50SC,...

- Đối với bệnh bạc lá: Chú ý những giống nhiễm nặng, những diện tích lúa đã bị bệnh cần giữ nước thường xuyên trên ruộng để tăng khả năng chống chịu của cây; Phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện hoặc ngay sau khi mưa giông kết thúc bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Bismethiazol, Copper Oxychloride, Streptomycin,... như Xanthomix 20WP, Sieusieu 250WP, Batocide 12WP, Reward 775WP,...) hoặc rắc 15-20 kg vôi bột/sào vào sáng sớm, chiều mát.

Chú ý: Nông độ, liều lượng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì, nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát./.

Chi cục Trồng trọt và BTVT Hà Nội

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG NÓNG CHO THỦY SẢN

Vào mùa hè, nắng nóng kéo dài hoặc mưa gió bất thường sẽ khiến các yếu tố môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột, dẫn đến thủy sản nuôi bị sốc hoặc phát sinh bệnh, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng nuôi.

Thủy sản nuôi là động vật thuộc nhóm máu lạnh nên điều kiện nhiệt độ môi trường nước ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng. Thân nhiệt của cá, tôm thay đổi theo nhiệt độ nước, thường chỉ chênh lệch với nhiệt độ nước khoảng 0,1°C, lúc môi trường nước giảm hay tăng đột ngột có thể kích thích dây thần kinh da làm mất khả năng điều tiết hoạt động của các cơ quan, phát sinh ra bệnh có thể gây chết hàng loạt.

Dưới đây là một số biện pháp chống nóng cho cá, tôm nuôi vào mùa hè nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra:

Cơ sở sản xuất giống

Bố trí ao nuôi có điều kiện tốt nhất, bổ sung nước thường xuyên cho ao nuôi, đảm bảo số lượng nước, chất lượng nước. Có thể làm mái che bằng lưới đen để giảm ánh nắng chiếu trực tiếp xuống ao nuôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn cá bố mẹ. Tăng cường công tác phòng bệnh tổng hợp vào thời điểm nắng nóng.

Với ao ương, đảm bảo bổ sung nước thường xuyên; chăm sóc và quản lý tốt các ao ương cá giống; tính toán mật độ nuôi phù hợp; khuyến khích dùng các chế phẩm sinh học xử lý môi trường. Định lượng thức ăn hàng ngày cho từng đối tượng nuôi, theo dõi, điều chỉnh lượng thức ăn theo diễn biến thời tiết, tránh dư thừa thức ăn, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng giống thủy sản.

Những ngày nắng nóng cao điểm, không nên xuất bán hay vận chuyển cá giống thủy sản. Khi có sự cố xảy ra cần báo cho ngành chức năng, theo dõi quy định trong sản xuất giống thủy sản để có những biện pháp ứng phó.

Nuôi ruộng

Cần bảo đảm lượng nước đầy đủ, tránh nước rò rỉ bằng cách đóng cống, nén chặt bờ. Đào mương hoặc tạo các chỗ trũng trong ruộng làm nơi trú ẩn cho thủy sản vào những ngày nắng nóng kéo dài và cũng là nơi tập trung cho ăn, thu hoạch. Nếu ruộng nhỏ, đào

một chỗ trũng, nếu là ruộng to đào 2 - 3 chỗ trũng ở giữa ruộng hoặc rìa ruộng, diện tích chỗ trũng chiếm 2 - 3% tổng diện tích ruộng.

Nuôi trong ao, hồ nhỏ

Duy trì mực nước trong ao từ 1,5 - 2 m trong suốt mùa hè, đồng thời thả bè tây trên mặt ao chiếm khoảng 1/3 diện tích để làm chỗ trú. Nâng cao sức khỏe cho thủy sản bằng cách: Sử dụng các loại thức ăn chất lượng cao, thường xuyên bổ sung các loại vitamin, khoáng chất vào thức ăn liều lượng 3 - 5 g/100 kg cá/ngày để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi; giảm khẩu phần cho ăn xuống khoảng 50 - 60% vào những ngày nắng nóng có nhiệt độ nước trên 35°C.

Đảm bảo mật độ nuôi hợp lý, nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, tránh nguồn nước thải sinh hoạt. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra ao nuôi, theo dõi thủy sản trong ao, nếu có hiện tượng bất thường cần có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong những ngày nắng nóng cần giảm lượng thức ăn từ 30 - 40% hoặc cắt bỏ bữa ăn vào buổi trưa, khẩu phần ăn cần bổ sung thêm các vitamin, khoáng chất... để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Tăng cường sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm cải thiện chất lượng nước, hạn chế việc thay nước thường xuyên. Chủ động thu hoạch thủy sản nuôi đạt kích thước thương phẩm ngay sau khi thiếu nước, hạn hán xảy ra.

Nuôi lồng bè

Vệ sinh lồng bè thường xuyên, đảm bảo lồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ để nước trong và ngoài lồng được lưu thông. Kiểm tra, tu sửa lại những nơi xung yếu bảo đảm lồng vững chắc, di chuyển lồng về nơi râm mát. Nếu không di chuyển được cần hạ thấp lồng xuống, đảm bảo độ sâu của lồng luôn ở mức 2,5 - 3 m. Nên dùng vôi bột cho vào túi vải treo ở các góc lồng nuôi để phòng bệnh.

Nâng cao sức khỏe cho thủy sản nuôi trong lồng bằng cách bổ sung Vitamin B1, C vào thức ăn, cho cá ăn 2 lần/ngày lúc sáng sớm và chiều mát. Với những ngày nắng nóng có nhiệt độ nước trên 35°C thì giảm khẩu phần ăn hoặc ngừng cho ăn./.

TX (Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2020)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Khoảng ngày 22, 23 khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía bắc nên và đẩy rãnh thấp xuống phía nam. Sau đó rãnh thấp mờ dần, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 21/5: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 22 - 24/5: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Từ ngày 25 - 29/5: Mây thay đổi, ngày nắng,

trong đó có ngày có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 30-31/5: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 28.0 - 29.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25°C.

Lượng mưa phổ biến: 50 - 80mm.

Có nơi cao hơn.

Độ ẩm trung bình: 78 - 83%.

Tổng số giờ nắng: 40 - 50 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

HÀ NỘI: HƯỚNG ĐẾN SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2020. Mục tiêu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào cho vòng đời sản phẩm.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ thiếu hụt năng lượng, ô nhiễm rác thải nhựa và ni-lông. Từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nhựa khó phân hủy.

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có 50% số doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối có nhận thức, được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng. Giảm 65% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh, tất cả các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi ni-lông khó phân hủy; đến hết năm 2020 sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa. Phấn đấu đạt 70% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện môi trường. Phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử

dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đúng quy định đạt 100% đối với khối lượng được thu gom, ưu tiên xử lý bằng các phương pháp tái chế, đốt thu hồi năng lượng. Chất thải rắn xây dựng được ưu tiên tái chế, tái sử dụng bằng công nghệ nghiên cứu. 75% lượng chất thải rắn công nghiệp được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ...

Để thực hiện các mục tiêu này, thành phố tăng cường tuyên truyền, tập huấn, giới thiệu các mô hình đổi mới sản xuất, tiêu dùng bền vững tới cán bộ quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tổ chức phổ biến chuỗi kết nối "Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm...; thúc đẩy liên kết mạng lưới giữa các bên: cung cấp nguyên liệu - sản xuất - phân phối - người tiêu dùng... Thúc đẩy các dự án sản xuất sản phẩm nhựa tái chế, bao bì thân thiện với môi trường; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ từ sản xuất nhựa khó phân hủy sang các chất liệu khác thân thiện với môi trường.../.

TX (Theo Báo Nhân dân)

CHỦ ĐỘNG NGĂN NGỪA BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TÁI PHÁT

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tái phát, lây lan diện rộng.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Công văn số 3041/BNN-TY ngày 5/5/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng. Trong đó cho biết, từ tháng 02/2019 đến nay, nhờ sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể; cả nước có trên 99% số xã có bệnh DTLCP đã qua 30 ngày và các địa phương đã có văn bản công bố, thông báo hết bệnh DTLCP. Đây là điều kiện quan trọng để người chăn nuôi tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố, trong thời gian qua bệnh DTLCP tiếp tục xảy ra tại một số địa phương; trong đó có hiện tượng bệnh DTLCP tái phát một hoặc nhiều lần tại các xã đã qua 30 ngày của nhiều tỉnh, thành phố như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội... Vì vậy, nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt trong điều kiện nuôi tái đàn lợn, tăng đàn lợn ngày càng gia tăng, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Để khẩn trương kiểm soát tốt các ổ dịch đang xảy ra, đồng thời chủ động phòng, chống bệnh tái phát và lây lan diện rộng, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống

bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT...; tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng. Trong đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng...

Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh DTLCP; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan... Thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo UBND các cấp đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch...

Đối với các địa phương đã qua 30 ngày và không có lợn mắc bệnh DTLCP cần thực hiện việc công bố hết dịch theo quy định hoặc có văn bản thông báo cho các cơ quan liên quan, cơ quan truyền thông để đưa tin về việc hết bệnh DTLCP trên địa bàn để người chăn nuôi nắm tình hình và tổ chức tái đàn, tăng đàn. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan...

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và đề nghị của Bộ Nông nghiệp & PTNT; kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

3 KỊCH BẢN PHÒNG, CHỐNG ÚNG NGẬP KHU VỰC NGOẠI THÀNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐẬP TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2020

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Phương án số 31/PA-SNN về phòng, chống úng ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa bão năm 2020.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT đã xây dựng các kịch bản giả định phòng, chống úng ngập khu vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa bão năm 2020. Kịch bản 1: Mưa dưới 50 mm trong 1 ngày; Kịch bản 2: Mưa từ 100 đến 200 mm trong 3 ngày; Kịch

bản 3: Mưa từ 200 đến 300 mm (hoặc lớn hơn) trong 3 ngày.

Với các kịch bản trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có các giải pháp chung. Đó là, thường xuyên theo dõi tình hình mực nước tại các triển sông, theo dõi diễn biến thời tiết để điều tiết nước tưới, tiêu cho lúa vụ mùa một cách linh hoạt và chủ động để đảm bảo nguồn nước tưới và kịp thời chống úng khi mưa bão (đặc biệt là giai đoạn đầu vụ mùa); Triển khai gieo cấy lúa mùa

trong khung thời vụ, chuyển đổi vùng trồng thường xuyên bị ngập úng sang nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực tiêu nước và hạn chế thiệt hại khi mưa bão xảy ra; Trong chỉ đạo lấy phòng là chính, chống phải kịp thời và có hiệu quả, khẩn trương tiêu kiệt nước đọng trên mặt ruộng và trên các tuyến kênh tiêu khi có dự báo bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn thành phố.

Các công ty thủy lợi chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi nhận bàn giao từ UBND các quận, huyện, thị xã theo nội dung Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố. Đẩy mạnh công tác duy tu duy trì, quản lý vận hành an toàn, khai thác tối đa năng lực của hệ thống công trình thủy lợi hiện có. Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ; triển khai việc sửa chữa các công trình chống úng, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; giải tỏa ách tắc dòng chảy trên các sông, trục tiêu, kênh; nạo vét, khơi thông bể hút các trạm bơm tiêu, vận hành thử các trạm bơm tiêu, các cống tiêu. Chuẩn bị đủ vật tư, phương tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ". Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ

chứa và hệ thống cống dưới đê.

Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý thức bảo vệ công trình thủy lợi; triển khai giải tỏa các vi phạm, các chướng ngại vật trên dòng chảy trong hệ thống, kịp thời ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới, tái vi phạm; tạo dòng chảy thông thoáng trên các sông, kênh, mương chính (đặc biệt là trục chính sông Nhuệ và các hệ thống tưới, tiêu chính).

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thực hiện các giải pháp gia cố bờ khu nuôi, chuẩn bị vật tư như đặng, lưới để phòng tràn bờ khu nuôi khi có mưa lớn và nước lũ. Xác định vị trí các vùng chuyên canh rau màu, hoa, cây ăn quả chất lượng cao, khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao để xây dựng phương án tiêu thoát nước hợp lý; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực lắp đặt trạm bơm dã chiến phục vụ chống úng khi cần thiết. Khi có mưa lớn xảy ra, tập trung ưu tiên tiêu úng cho các khu vực này.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đã lên phương án phối hợp vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ phòng, chống úng ngập trong mùa mưa năm 2020./.

TX (TH)

HÀ NỘI KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO 11 DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổng hợp danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, có 11 dự án đang được kêu gọi đầu tư, tập trung các huyện ngoại thành. Cụ thể, dự án nông nghiệp công nghệ cao tại các xã An Thượng, Song Phương (huyện Hoài Đức), quy mô 668ha, dự kiến vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) quy mô 120ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở các xã Thanh Xuân, Tân Dân (huyện Sóc Sơn) quy mô 70ha, dự kiến vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) quy mô 200ha, dự kiến vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đề xuất dự án khu giết mổ gia súc tập trung các xã Quang Lăng, Tri Thủy (huyện Phú Xuyên) quy mô 2,74ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại vùng bãi ven sông Đáy thuộc xã Đồng Tháp (huyện

Đan Phượng) quy mô 23,3ha, dự kiến vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) quy mô 80ha, dự kiến vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng. Dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Ba Vì quy mô 300ha, dự kiến vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Dự án khu giết mổ gia súc thôn Tri Lai, xã Đồng Thái (huyện Ba Vì) quy mô 4ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm ở xã Trạch Mỹ Lộc (huyện Phúc Thọ) quy mô 10ha, dự kiến vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn quy mô 10ha, dự kiến vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với các sở ngành, các địa phương bố trí quỹ đất theo quy hoạch, đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cũng như các thủ tục hành chính để các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, tham gia đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

TX (Theo Báo KTĐT)

MIỀN BẮC SẮP CÓ NHÀ MÁY GIẾT MỔ LỢN CÔNG SUẤT LỚN ĐẦU TIÊN

Dự án Nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn có diện tích gần 6ha tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội có tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng, tổng công suất giết mổ là 4.000 con lợn/ngày.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) cho biết, để rút ngắn khâu trung gian cũng như đưa sản phẩm thịt lợn đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng, dự kiến cuối năm nay công ty sẽ đưa vào hoạt động Nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.

Dự án đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng xây dựng Nhà máy giết mổ và pha lóc thịt lợn có

diện tích gần 6ha tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại sẽ đem lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Đây là dự án thứ hai của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa sau Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội.

Tổng công suất giết mổ của nhà máy là 4.000 con lợn/ngày. Trước mắt, cuối năm nay, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành với công suất 2.000 con/ngày./

TX (Theo TTXVN)

GUƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

THƯỢNG MỔ: LÀM GIÀU TỪ TRỒNG BƯỚI DIỄN

Xã Thượng Mổ, huyện Đan Phượng, Hà Nội là xã điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển đất lúa sang cây ăn quả có múi. Đặc biệt, cây bưởi Diễn đã bén duyên và trở thành cây đặc sản cho thu nhập cao đối với nhiều hộ dân nơi đây đem lại thu nhập trung bình từ 100-500 triệu đồng/hộ.

Gia đình ông Phan Văn Hào có diện tích hơn 4 sào trồng 120 cây bưởi Diễn. Vụ bưởi năm 2019, ông thu về 400 triệu đồng. Điều đáng nói là dù cho thu nhập cao, nhưng chi phí đầu tư cho cả vườn bưởi rất ít, chỉ khoảng 20 triệu đồng, vì vậy trừ chi phí gia đình ông Hào còn bỏ túi 380 triệu đồng.

Cùng với ông Hào, gia đình ông Phan Văn Thọ, ở thôn 2 xã Thượng Mổ là một trong những hộ đầu tiên đưa cây bưởi Diễn vào trồng ở xã. Với 3 sào vườn, ông trồng 65 cây bưởi. Năm 2019 ông cũng thu về khoảng 200 triệu đồng.

Theo các hộ trồng bưởi lâu năm như ông Phan Văn Hào, ông Phan Văn Thọ để vườn bưởi ngon nức tiếng có 4 yếu tố quyết định chất lượng bưởi đó là giống bưởi, chất đất, kỹ thuật chăm sóc và thời gian trồng càng lâu năm thì quả bưởi càng mọng nước, ngọt sắc.

Ông Thọ chia sẻ trong 4 yếu tố trên thì kỹ thuật chăm sóc rất quan trọng. Khi thu hoạch xong phải cắt tỉa cành sâu, cành vượt, quét vôi

gốc diệt côn trùng gây hại cho cây rồi bón thúc một đợt phân để cây hồi phục phát triển khỏe mạnh. Khi cây bưởi ra hoa, tiến hành phun phân bón lá, kích thích quả đậu sai, đến giữa tháng 4 quả bằng cái chén phải bọc giấy bảo quản để hạn chế sâu bệnh và chống rám nắng, ruồi châm...

Vườn bưởi của ông Thọ trồng từ năm 1998, những năm đầu bưởi cho thu bói nên chất lượng chưa cao. Tuy nhiên, khi cây bưởi ở năm thứ 7 trở đi, chất lượng quả thơm ngon và rất sai. Theo ông Thọ, bưởi Diễn rất hợp với đồng đất nơi đây nên cho chất lượng quả tốt, tròn, múi đều, tép vàng, ăn ngọt và thơm.

Ông Hào cũng cho rằng kỹ thuật chăm sóc vườn bưởi rất quan trọng, trong đó người trồng cần phải nắm rõ bón phân "4 đúng".

Theo ông Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch hội nông dân xã, từ khi cây bưởi Diễn bén duyên với đồng đất Thượng Mổ, đời sống kinh tế của người dân đã khấm khá hơn nhiều. Đến nay, toàn xã có gần 1.000 hộ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích hơn 100ha trong đó có khoảng 78ha bưởi Diễn. Tuy nhiên, do bưởi Diễn cho thu nhập cao nên nhiều hộ dân trong xã đang chuyển hướng sang trồng bưởi. Cây bưởi Diễn đã trở thành cây trồng chủ lực và làm giàu cho nhiều hộ dân./

Lưu Thị Bích Hương

Đôi với mặt hàng lương thực: Dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhu cầu lương thực trên toàn cầu tăng cao đã tác động mạnh đến việc xuất khẩu gạo trong nước.

Thị trường lương thực đã sôi động hơn, tuy nhiên nguồn cung luôn được đảm bảo. Giá bán lẻ các mặt hàng gạo tại các chợ dao động như sau: Gạo tám Thái có giá từ 19.000 – 23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo Xi dẻo phổ biến từ 13.000 – 14.000đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 30.000 - 35.000 đ/kg; đậu xanh có vỏ giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg, lạc nhân có giá từ 55.000 - 60.000 đ/kg, đậu đen giá từ 52.000 – 55.000 đ/kg.

Đôi với các mặt hàng thực phẩm: Trên thị trường giá lợn hơi vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao dao động từ 90.000 – 94.000 đ/kg, thậm chí có ngày giá lợn còn tăng vọt lên trên mức 95.000đ/kg, theo dự báo giá lợn hơi trong những ngày tới vẫn chưa thể giảm. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm đưa giá lợn hơi giảm về mức khoảng 60.000 đồng/kg. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành chỉ đạo các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thực hiện đúng cam kết về giảm giá bán lợn hơi và việc cung ứng số lượng lợn hơi.

Tại các chợ giá bán lẻ thịt mông sẵn dao động từ 150.000 – 160.000đ/kg, thịt ba chỉ giá 170.000 – 180.000đ/kg. Bên cạnh đó giá các mặt hàng gia cầm

nhìn chung vẫn duy trì ổn định như sau: Gà ta hơi dao động từ 115.000 – 125.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá từ 70.000 – 75.000đ/kg. Cá trắm giá từ 75.000 - 80.000 đ/kg, cá rô phi giá 45.000 - 50.000 đ/kg, cá chép từ 60.000 – 65.000đ/kg; mặt hàng cua đồng tăng nhẹ do nhu cầu tăng cao trong những ngày nắng nóng, giá bán tại các chợ dao động từ 160.000-180.000đ/kg, ngao có giá 18.000- 22.000đ/kg,...

Đôi với các mặt hàng rau, củ, quả: Nguồn cung dồi dào do đang bước vào chính vụ thu hoạch của nhiều loại rau nên giá bán các mặt hàng rau cũng đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu vụ. Rau mùng tơi có giá 3.000 – 5.000đ/mớ, rau ngót giá 4.000 – 5.000 đ/mớ, rau cải mớ, cải ngọt có giá từ 15.000 – 18.000đ/kg, mướp hương giá từ 10.000 – 12.000đ/kg, cà chua có giá từ 15.000 – 20.000đ/kg, dưa chuột giá 8.000 – 12.000 đ/kg, .. Thị trường trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Dưa hấu có giá từ 18.000 – 22.000đ/kg, mận hậu có giá từ 40.000 – 45.000đ/kg, quýt Sài Gòn giá 45.000 – 50.000đ/kg, măng cụt giá từ 55.000 – 65.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Thời điểm này nhu cầu sử dụng phân bón cho chăm sóc cây trồng giảm nên giá bán lẻ các mặt hàng phân bón giữ ổn định như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./

NB (TH)

*** Thị trường thế giới**

PHILIPPINES TÌM NGUỒN NHẬP KHẨU 300.000 TẤN GẠO

Chính phủ Philippines muốn nhập thêm 300.000 tấn gạo trước quý III để dự trữ trong bối cảnh đại dịch coronavirus vẫn đang hoành hành.

Một quan chức cấp cao vừa cho biết, nước này đang muốn nhập khẩu lượng gạo cần bổ sung vào kho dự trữ quốc gia theo dạng hợp đồng G to G (liên chính phủ) và nâng tổng lượng gạo nhập khẩu trong năm nay lên mức kỷ lục 3 triệu tấn.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar, chính phủ nước này đã gửi thông báo đến các nhà sản xuất gạo hàng đầu châu Á, bao gồm Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia.

Nhu cầu tăng lên ở Philippines- nước nhập khẩu gạo top đầu thế giới đã khiến giá gạo toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Hồi tuần trước, giá xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn neo ở mức cao gần chín tháng liên tiếp do nhu cầu tăng mạnh từ các quốc gia châu Á và châu Phi, trong khi giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam cũng

đạt mức cao nhất trong vòng hai năm do nguồn cung trong nước thấp hơn.

Lâu nay Philippines vẫn thường nhập gạo từ Việt Nam nhưng trong quý đầu tiên của năm nay đã giảm 3,6% so với cùng kỳ do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là đại dịch Covid-19 khiến Việt Nam phải tạm dừng hoạt động xuất khẩu gạo một thời gian để đánh giá lại nguồn cung trong nước.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Việt Nam cho xuất khẩu gạo trở lại trong bối cảnh khó khăn của cuộc khủng hoảng dịch bệnh này”, Bộ trưởng Dar nói.

Theo số liệu của chính phủ, Philippines đã ký hợp đồng mua 666.480 tấn gạo của Việt Nam trong năm nay, trong đó đã có 218.300 tấn được giao. “Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện các hợp đồng với phía Philippines và cần nhắc các hợp đồng trong tương lai theo thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước,” Bộ trưởng Dar cho biết./

TX (Theo Báo NNVN)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.500	7.600	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.600	7.500	8.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	13.000	13.500	12.000	13.500	12.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
3	Gạo bắc thơm	loại 1	16.000	16.500	15.500	15.000	15.000	15.500	16.000	15.500	15.500	15.500
4	Gạo Xi 23	loại 1	13.000	13.500	13.000	13.000	13.500	12.500	14.000	12.500	13.000	13.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	16.000	17.000	17.500	18.000		16.500	17.000	17.500	17.000	17.500
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	20.000	19.000	18.500	18.000	20.000	16.500	17.000		18.000	
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	21.000	19.000	20.000		18.500	18.500	18.500	20.000	18.500
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	27.000	28.000	26.000	25.000	25.000	25.000	32.000	27.000		25.500
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	40.000	33.000	32.000		45.000	34.000	39.000	30.000	32.000	
10	Đậu tương	loại 1	40.000	30.000	27.000	27.000	25.000		30.000		30.000	26.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	50.000	50.000	50.000	46.000	42.000	42.000	50.000		40.000	45.000
12	Lạc nhân	loại 1	60.000	55.000	60.000	55.000	50.000	57.000	60.000	50.000	50.000	52.000
13	Đậu đen	loại 1	65.000	57.000	52.000	50.000	52.000	50.000	55.000	50.000		50.000
14	Ngô hạt		6.800		7.000	6.800	7.000	7.000	7.500		6.800	7.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1	140.000	150.000	140.000	140.000	150.000	140.000	160.000	150.000	150.000	150.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	150.000	160.000	160.000	160.000	180.000	155.000	170.000	160.000	170.000	170.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	160.000	180.000	160.000	160.000	180.000	160.000	170.000	180.000	170.000	170.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	300.000	300.000	260.000	270.000	260.000	250.000	280.000	260.000	260.000	250.000
5	Thịt bò mông	loại 1	280.000	270.000	250.000	250.000	260.000	240.000	270.000	250.000	240.000	230.000
6	Gà ta hơi	loại 1	130.000	125.000	110.000	95.000	110.000	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1		130.000	130.000	125.000	160.000	140.000	170.000	150.000	150.000	140.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1		38.000	35.000	40.000	38.000	40.000	38.000			40.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		55.000	50.000	60.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000
10	Vịt hơi	loại 1	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000		45.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	75.000	70.000	65.000	70.000	70.000	80.000	70.000	75.000	75.000
12	Ngan hơi	loại 1	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000		60.000	60.000	60.000	55.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	80.000	70.000	70.000	80.000	70.000	80.000	80.000	85.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	65.000	65.000	55.000	55.000	65.000	60.000	65.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	80.000	75.000	65.000	60.000	75.000	62.000	75.000	75.000	70.000	70.000
16	Cá quả	loại 1	100.000	130.000	70.000	130.000	120.000	120.000	130.000	100.000	110.000	120.000
17	Ngao	loại 1	20.000	20.000	18.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	25.000
18	Tôm sú	loại 1		480.000	500.000		500.000	360.000	450.000	380.000	400.000	520.000
19	Cua đồng	loại 1	200.000	200.000	170.000	170.000	220.000	170.000	200.000	170.000	200.000	170.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CÚ, QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
2	Dứa hấu Miền Nam	loại 1	16.000	18.000	17.000	17.000	18.000	16.000	20.000	17.000	16.000	17.000
3	Mãng cụt	loại 1	50.000	55.000	50.000	55.000	55.000	45.000	60.000	55.000	60.000	50.000
4	Mận hậu	loại 1	40.000	45.000	40.000	45.000	40.000	40.000	50.000	45.000		45.000
5	Dứa (quả)	loại 1	7.000	8.000	6.000	7.000	8.000	6.000	8.000	8.000	7.000	8.000
6	Chôm chôm	loại 1	30.000	35.000	30.000	40.000	35.000	30.000	40.000	40.000		35.000
7	Quýt Sài Gòn	loại 1	55.000	60.000	55.000	50.000		50.000	65.000	50.000	55.000	50.000
8	Ổi	Loại 1	30.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000		25.000
9	Đu đủ	loại 1	18.000	18.000	16.000		16.000		20.000	16.000	15.000	20.000
10	Xoài thái	Loại 1	35.000	40.000	35.000	30.000		30.000	45.000	35.000		45.000
11	Cà chua	loại 1	18.000	22.000	17.000	17.000	18.000	18.000	25.000	16.000	17.000	18.000
12	Bí đao	loại 1	20.000	23.000	20.000	18.000	22.000	20.000	25.000	20.000	22.000	20.000
13	Khoai tây	loại 1	14.000	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000	16.000	15.000	15.000	16.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	16.000	18.000		16.000	17.000	16.000	20.000	16.000	15.000	16.000
15	Củ cải trắng	loại 1	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000		15.000			14.000
16	Rau ngót (mớ)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
17	Dưa chuột	loại 1	12.000	14.000	11.000	12.000	12.000	14.000	15.000	12.000	12.000	14.000
18	Rau cải mớ (mớ)	loại 1		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	8.000		6.000	6.000
19	Rau muống (mớ)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	27.000	30.000	28.000	27.000	30.000	30.000	30.000	27.000	30.000	30.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hưng Yên
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.500	8.000	7.600
2	Gạo Xi 23	loại 1	12.500	12.500	13.000
3	Đậu tương	loại 1	30.000	32.000	32.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	50.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	55.000	55.000	55.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	95.000	94.000	94.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	155.000	150.000	150.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	70.000	68.000	70.000
10	Gà ta hơi	loại 1	110.000	100.000	100.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	75.000	76.000	75.000
12	Vịt hơi	loại 1	50.000	48.000	45.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	290.000	270.000	270.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	3.000	3.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	7.000	7.000	7.000
16	Tôm sú	loại 1	450.000	450.000	440.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Lào Cai	Vĩnh Phúc	Hưng Yên
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	20.000	20.000	20.000
2	Bưởi năm roi (quả)	loại 1	45.000	40.000	40.000
3	Cam sành	loại 1	45.000	50.000	45.000
4	Dưa lê	loại 1	18.000	18.000	20.000
5	Nho Ninh Thuận	loại 1	75.000	70.000	70.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	15.000	14.000	15.000
9	Cà chua	loại 1	20.000	20.000	20.000
10	Mướp hương	loại 1	10.000	8.000	10.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	30.000	30.000	30.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
13	Dưa chuột	loại 1	12.000	12.000	12.000
14	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	5.000	5.000	5.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	70.000	70.000	70.000
16	Mướp đắng	loại 1	12.000	14.000	12.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTXNN hữu cơ Tiên Dương Đại diện: Phạm Thị Lý	Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0934413168	Chuyên sản xuất rau hữu cơ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.
2	Chuối rau Thanh Đa Đại diện: Nguyễn Hồng Khánh	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0971211165	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	Hợp tác xã nông nghiệp Ba Trại Đại diện: Bùi Ngọc Kiên	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0963.253.386	Chuyên cung cấp búp chè tươi, chè khô các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	Trang trại Minh Châu Eco Farm Đại diện: Bùi Văn Chung	Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0969.400.456	Chuyên cung cấp dưa lưới, đu đủ, chuối tiêu hồng... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ trồng hoa Đại diện: Lê Văn Thắng	xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0972.137.965	Chuyên cung cấp hoa các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phúc Thọ và các vùng lân cận.
2	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Thị Dung	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0385165595	Chuyên cung cấp hoa các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Mê Linh và các vùng lân cận.
3	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Thị Nga	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0369656506	Chuyên cung cấp hoa các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Mê Linh và các vùng lân cận.
4	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Văn Bách	Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0962926382	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Mê Linh và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Bá Bình	Xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: 01252182641	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp: phân bón, giống rau các loại..... Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Hà	Xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: 01863665480	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp: phân bón, giống rau các loại..... Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Xíu	Xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: 01632529808	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp: phân bón, giống rau các loại..... Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp Đại diện: Nguyễn Thị Tươi	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0967.159.164	Chuyên cung gạo nếp, gạo tẻ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận..

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ nuôi chim bồ câu Đại diện: Nguyễn Thị Thọ	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0342.567.647	Chuyên cung cấp chim bồ câu với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại nuôi trồng thủy sản Đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Nhưng	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0987.700.948	Chuyên cung cấp cá trắm, cá chép giòn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi gà Đại diện: Nguyễn Thị Thanh	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0813.268.284	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
4	Chuối thịt lợn sinh học Quốc Oai Đại diện: Nguyễn Đình Tường	Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0986997426	Sản phẩm chủ yếu của chuối là thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất trầm hương Đại diện: Lý Thị Ân	Xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội ĐT: 0915196098	Sản xuất và kinh doanh trầm hương. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Ứng Hòa và các vùng lân cận.
2	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Thành Đại diện: Nguyễn Văn Thành	Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0963.204.968	Cung cấp tượng gỗ, các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước..
3	Cơ sở sản xuất đồ gỗ Đại diện: Phùng Thị Thìn	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 01676472486	Kinh doanh sản phẩm đồ gỗ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Cơ sở sản xuất rượu Đại diện: Nguyễn Thanh Hà	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐT: 0976.822.699	Cung cấp rượu nếp các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Tổ hợp tác Sản xuất rau an toàn Chí Trung Đại diện: Lại Đức Đức	Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0973719540	Chuyên sản xuất rau an toàn các loại: rau cải, súp lơ xanh, cà chua.... Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Hộ nuôi trồng thủy sản Đại diện: Võ Đức Hạnh	Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang ĐT: 0904.306.919	Chuyên cung cấp cá chuối hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc Đại diện: Hà Văn Sơn	Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0987676812	Chuyên cung cấp các loại quả: Mận, xoài. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Công ty CP kinh doanh thực phẩm Minh An Đại diện: Nguyễn Đăng Cường	xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 098 9093798	Chuyên cung cấp cà chua, dưa lưới.... Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.